

# คนแก่เงินสละเบี้ยยังชีพ

- 1ปีเหลวยอดแค่400ราย
- หลุดเป้าหมาย5แสนคน

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการสละเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านราย ที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ปีที่แล้ว และถึงขณะนี้ได้ผ่านมารอบ 1 ปีแล้ว แต่ปรากฏว่าโครงการกลับล้มเหลว มีผู้สูงอายุมาสละเบี้ยเพียง 400 คนเท่านั้น น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จะมีผู้สูงอายุ 5 แสนคน คิดเป็นเบี้ยเงิน 4,000 ล้านบาท

“ที่ผ่านมา 1 ปี มีผู้สูงอายุยอมสละเบี้ยแค่ 400 กว่าคน ถือว่าน้อยมาก สาเหตุเพราะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่รับผิดชอบโครงการมีการประชาสัมพันธ์น้อย แต่ตอนนี้ภาครัฐได้มีการเพิ่มช่องทางสละเบี้ยถึง 35 ช่องทาง ซึ่งผู้บริจาคนั้นจะได้รับเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ และได้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 เท่าของเงินบริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมิน หลังจากหักค่าใช้จ่าย และหักค่าลดหย่อน ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีคนมาบริจาคเยอะขึ้น”

สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีผู้รับเบี้ยชราภาพทั้งหมด 8 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุและมีรายได้น้อยราว 3.6 ล้านคน ที่เหลือ 5 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะดี โดยปัจจุบันผู้สูงอายุตั้งแต่ 60-70 ปี จะได้รับเบี้ย

600 บาท ช่วงอายุ 70-80 ปี ได้รับเบี้ย 700 บาท ช่วงอายุ 80-90 ปี ได้รับเบี้ย 800 บาท และอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ย 1,000 บาท

ก่อนหน้านี้ นายอภิศักดิ์ ดันดิรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า ที่ผ่านมามีเงินไปเติมให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเดือนละ 50-100 บาท โดยสาเหตุที่ยังไม่สามารถทำได้มากนัก เพราะเงินที่มาจากเงินที่มีผู้สูงอายุยอมสละเบี้ยยังมีไม่มากนัก จึงต้องใช้เงินเข้ามาเพิ่มจากเงินบำรุงกองทุนจากภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสินค้าสุราและยาสูบปีละไม่เกิน 4,000 ล้านบาทเป็นหลักก่อน แต่ต่อไปหากเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพมีมากขึ้น ก็จะนำมารวมกันและจ่ายเข้าสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุได้เพิ่ม

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวง



การคลัง ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการบริจาคเบี้ยยังชีพ โดยกำหนดให้มีช่องทางการรับแจ้งบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมจากช่องทางที่รับแจ้งบริจาคอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้รับเบี้ยยังชีพฯ สามารถสมัครประจำตัวประชาชน หรือมอบอำนาจมาให้หน่วยงานได้ เช่น สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเทศบาล อบต. คลังจังหวัด สรรพากร สรรพสามิต สุดการ และธนารักษ์จังหวัด รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาคและจังหวัด นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ สามารถแจ้งบริจาคที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ โดยสามารถใช้หนังสือเดินทางแทนบัตรประจำตัวประชาชนได้

ทั้งนี้สาเหตุที่ผู้สูงวัยมีการสละเบี้ยยังชีพน้อยกว่าเป้าหมาย นอกจากการประชาสัมพันธ์และช่องทางการรับบริจาคที่น้อยแล้ว บางส่วนยังกังวลว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่สละไปจะไม่ถูกนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ยากไร้จริง หลังจากก่อนหน้านี้ได้เกิดกรณีการโกงเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในหลายจังหวัดทั่วประเทศจนไม่มีเงินเข้าถึงผู้ยากไร้ได้จริง ดังนั้นจึงอยากให้ภาครัฐแสดงความโปร่งใสด้วยว่าเงินที่สละไปจะนำไปใช้อย่างไรให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้.